



Ảnh chụp nhân dịp mừng đại thọ Gs NGND Nguyễn Văn Chiến tuổi 90

VĨNH BIỆT GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾN

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Chiến, người thầy giáo mẫu mực, nhà khoa học địa chất lỗi lạc, Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất đã từ trần ngày 21 tháng 7 năm 2009, hưởng thọ 91 tuổi.

GS Nguyễn Văn Chiến sinh ra và lớn lên từ một làng quê vùng Kinh Bắc ; ông đã xuất sắc đỗ đầu kỳ thi tú tài và học tại trường Đại học Đông Dương những năm 40 của thế kỷ trước. Năm 1944, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học ông đã được tuyển vào làm việc tại phòng thí nghiệm Địa chất thuộc Đại học Khoa học Hà Nội. Sau cách mạng Tháng Tám, nhà giáo, nhà địa chất Nguyễn Văn Chiến đã tham gia công tác giảng dạy địa chất ở các trường Đại học Khoa học, Nông, Lâm, Công, Chính. Là một nhà giáo tận tụy, mẫu mực, GS Nguyễn Văn Chiến đã có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp trồng người, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học địa chất. Trong hơn 50 năm qua, nhiều thế hệ học sinh của GS sau này đã trở thành các nhà khoa học

lớn, những giáo sư đầu ngành, những cán bộ lãnh đạo cấp Bộ, ngành, Trung ương.

GS Nguyễn Văn Chiến là một trong những nhà địa chất Việt Nam đầu tiên tham gia cùng các chuyên gia Liên Xô hoàn thành việc đo vẽ bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam tỷ lệ 1:500.000. Ông còn là người chủ trì thực hiện chương trình Điều tra tổng hợp Tây Nguyên. Trong chương trình này, ông và các cộng sự đã kiến nghị 3 thế mạnh cần phải chú trọng khi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên, đó là : rừng, cây công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc. Vào những năm 1970-1980 GS Nguyễn Văn Chiến chủ trì xây dựng Bộ bản đồ tổng hợp (atlas) quốc gia làm cơ sở khoa học quan trọng cho việc định hướng chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

GS Nguyễn Văn Chiến đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Huân chương Lao động hạng nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Kỹ thuật và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong suốt hơn 50 năm hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, GS Nguyễn Văn Chiển đã giữ nhiều trọng trách khác nhau : hiệu trưởng Trường sư phạm Trung ương, chủ nhiệm khoa Địa lý - Địa chất của ĐH Tổng hợp Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng học hàm giáo sư Nhà nước liên ngành Khoa học Trái Đất và Mỏ. Ông là người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của Hội Địa chất Việt Nam, thành viên lãnh đạo của Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, ủy viên chấp hành Hội Khoa học quốc tế Thái Bình Dương, Chủ tịch đầu tiên của Công đoàn giáo dục Việt Nam, ủy viên của Ban thường trực Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam,...

GS Nguyễn Văn Chiển, Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, người đã có

công lao rất lớn trong việc xây dựng Tạp chí trở thành một trong những tạp chí chuyên ngành có uy tín nhất ở Việt Nam.

Ông được sự ngưỡng mộ, kính phục về tài năng, đức độ không chỉ trong cộng đồng khoa học nước nhà mà còn được sự nể trọng và yêu mến của các nhà khoa học Địa chất quốc tế.

Giáo sư Nguyễn Văn Chiển ra đi là một tổn thất không thể bù đắp của gia đình, của sự nghiệp khoa học và giáo dục Việt Nam, nhưng chắc chắn bạn bè, đồng nghiệp và các thế hệ học trò của Giáo sư sẽ tiếp nối một cách xứng đáng sự nghiệp mà ông đã dày công xây dựng.

***Hội đồng biên tập
Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất***